

- **ค่างานแนะนำ “ซื้อ” ปรับใช้ราคาเหมาะสมเป็นปี 68 ที่ 39.60 บาท:** แม้เราปรับลดประมาณการกำไรปี 67 และ 68 แต่เรายังคงมีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานในปี 68 ที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตจากอัตราการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับรายได้ที่เติบโต และการควบคุมค่าใช้จ่าย เราประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี Prospective PER โดยใช้ PE Ratio ระดับ -1SD ที่ 24x คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 68 เท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น ทำให้ได้ราคาเหมาะสมปี 68 เท่ากับ 39.60 บาท จากราคาหุ้นที่ปรับตัวลง -25%YTDทำให้ราคาเหมาะสมมี upside จากราคาปัจจุบันราว 21% ขณะที่คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ในอนาคตราว 4.5% ต่อปี เราจึงค่างานแนะนำ “ซื้อ”

Disclaimer : ความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด โดยบริษัทไม่รับประกันต่อผลกำไรหรือขาดทุน ภายใต้นโยบายการลงทุน หรือการขาดทุนของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นการสำรวจและประเมินข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (MAI) เป็นข้อมูลสาธารณะและเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงไว้ไม่ได้เป็นการรับรองผลการปฏิบัติงานและไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอลแคป จำกัด มีวัฒนธรรมหรือบริบทการทำงานและจุดประสงค์ของผลสำรวจดังกล่าวแตกต่างไป การเปิดเผยผลการประเมินหรือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินหรือการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยวิจัย เป็นเพียงการนำเสนอผลการประเมินโดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนและมีไว้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอลแคป จำกัด มีวัฒนธรรม การตรวจสอบ หรือบริบทการทำงานจุดประสงค์ของผลสำรวจที่แตกต่างไปจากนี้ - www.cgthailand.org

